

MINT ได้รับเลือกเข้ากลุ่มดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices สองปีซ้อน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("MINT") ประกาศว่าบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ในหมวดธุรกิจ Customer Services (กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ) ต่อเนื่องสองปีซ้อน

กลุ่มดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความยั่งยืนแห่งแรกของโลก โดยกลุ่มดัชนีนี้จะประเมินผลประกอบการของบริษัทชั้นนำในระดับโลกทั้งในส่วนของเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกลุ่มดัชนีนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของนักลงทุนในการพิจารณาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประกอบการลงทุน และเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ต้องการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นเลิศ ในแต่ละปี บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 บริษัท ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการทำการประเมินความยั่งยืนของบริษัท และการได้รับการคัดเลือกของ MINT เพื่อเข้าร่วมในกลุ่มดัชนีในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความก้าวหน้าของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

นายวิลเลียม เอ็ดลิวด์ ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MINT กล่าวว่า "บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจ Customer Services จากประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาที่ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มดัชนีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การได้รับเลือกเข้ากลุ่มดัชนีความยั่งยืนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและอุตสาหกรรมของบุคลากรของบริษัทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม"

MINT ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทได้วางแผนไว้ อันได้แก่ โครงการเสริมสร้างบุคลากร โดยสนับสนุนโครงสร้างและกิจกรรมทางการศึกษาแก่โรงเรียนที่ยากไร้ เช่น การมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิไฮเน็ค โครงการ "English for Kids" และโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาหลายแห่ง เป็นต้น ในขณะที่เดียวกัน บริษัทยังได้ส่งเสริมโครงการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำของบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทรัพยากรบุคคลของบริษัท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสังคมในระยะยาว ในด้านความสัมพันธ์กับพันธมิตร บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยั่งยืนครอบคลุมทั้งวงจรธุรกิจ ทั้งกับผู้ผลิต ผู้จัดหายวัตถุดิบโดยตรง และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านโครงการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ช้างผ่านมูลนิธิโกลเด้น ไทแองเกิ้ล เอลเลเฟ้น ที่สามเหลี่ยมทองคำ และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เป็นต้น

โครงการที่กล่าวมาเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนสำคัญบางส่วนของโครงการพัฒนาความยั่งยืนของ MINT สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.minorinternational.com/sustain/report.php

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.sustainability-indices.com.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท:

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น MINT เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,700 สาขา ในมากกว่า 20 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิชซ่า คอมปะนี สเวนเซนส์ ซิชซ์เลอร์ แครี ควีน เบอร์เกอร์ คิง ไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟี่ คลับ ธิปส์ แอนด์ รัมส์ เบิร์ตทอลล์ (ประเทศไทย) และริเวอร์ไซด์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมทั้งสิ้น 134 โรงแรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า อนันตรา อวานี ไฮลิคส์ เฮอร์ อควัม ทิโวลี เอลเวน่า แมริออท โฟร์ ซีซั่นส์ เซ็นต์ รีจิส เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 22 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริกาใต้ นอกจากนี้ MINT ยังเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอาง และธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า โดยมีโรงงานเป็นของตนเอง เครื่องหมายการค้าที่ MINT เป็นผู้จัดจำหน่ายได้แก่ แก๊ป บานาน่า รีพับลิก เอสปรี บอสลี ชาร์ล แอนด์ คีธ เพโดเร เวคเคอร์ ทูมี สวีลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ อีทีแอล เลิร์นนิ่ง และ มายเชลล์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.minorinternational.com